

**แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร**

**Guideline for Development of Cultural Tourism in supporting AEC Community of
Vietnamese Descent Thais in Baan Tha Rae, Muang District, Sakonnakhon Province.**

นางสาวกานต์ชนก ดาบสมเด็จ¹

นางสาวสายหยุด ญูปย²

¹อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ E-mail: Kanchanok29@hotmail.com

²อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ E-mail: Say_yut2514@windowslive.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาโดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมงานวิจัยโดยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การสำรวจ เก็บและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลสภาพความเป็นจริง ขั้นตอนที่ 3 การจัดเวทีชาวบ้าน และการประชุมผู้นำชุมชน เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน ขั้นตอนที่ 4 คือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปออกมาเป็นรายงานและผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลบริบทของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งพบว่ามียุทธศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ แต่พบประเด็นปัญหาในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญกล่าวคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนยังไม่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนยังไม่ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผู้วิจัยได้ร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามบ้านท่าแร่พบว่าแนวทางในการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย การส่งเสริมการตลาดในทุกด้าน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ทางเวปไซด์ ทางสื่อสารมวลชน อีกทั้งควรมีการส่งเสริมกิจกรรมที่มีในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น หรือมีการส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้ มีการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและที่สำคัญภาครัฐไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ต้องให้การสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม